

Chiều 13-7, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển bệnh viện (7-2003 - 7-2023). Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn tỉnh và đại diện cán bộ, viên chức qua các thời kỳ đã đến dự và chúc mừng thành tựu phát triển của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.



Bác sĩ CKII Phạm Văn Lực, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đón nhận hoa chúc mừng từ BS Trương Hoàng Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Phát biểu khai mạc và ôn lại quá trình 20 năm hoạt động, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Lực, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết, trước yêu cầu đòi hỏi của thực tế và định hướng phát triển ngành y tế nước nhà, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1047/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2002 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 - 2010. Trên cơ sở của Quyết định này và sự quyết tâm của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2000 - 2005, đã tích cực tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất ban hành quyết định thành lập Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, đây là bệnh viện chuyên khoa phụ sản đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-2003 với cơ cấu tổ chức bộ máy ban đầu của Bệnh viện gồm giám đốc và 2 phó giám đốc; 4 phòng chức năng và 7 khoa chuyên môn.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Trải qua 2 thập kỷ hoạt động, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang từng bước vượt qua khó khăn, phát triển và khẳng định năng lực chuyên môn. Từ cơ sở vật chất chật hẹp, cũ kỹ ban đầu, bệnh viện đã được xây mới hoàn toàn với quy mô và kiến trúc hiện đại, đáp ứng công suất của bệnh viện 200 giường bệnh kế hoạch. Trang thiết bị được bổ sung, trang bị mới với những máy móc công nghệ hiện đại, đa dạng chủng loại, đáp ứng được nhu cầu chuyên môn. Nguồn nhân lực bệnh viện cũng ngày càng nhiều về số lượng, trình độ chuyên môn được nâng lên rõ rệt.



Đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tặng hoa tri ân sự quan tâm của lãnh đạo Sở Y tế qua các thời kỳ đối với Bệnh viện Phụ sản trong thời gian qua.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang



Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đương nhiệm tặng hoa các bác sĩ nguyên là lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ

Từ năm 2014 đến nay, Bệnh viện Phụ sản có cơ sở khang trang, trang thiết bị hiện đại. Thực hiện Đề án 1816 và Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020, bệnh viện đã thực hiện được trên 300 kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến, trong đó có một số kỹ thuật cao được Bệnh viện Từ Dũ chuyển giao. Trong 20 năm qua, Bệnh viện đã khám bệnh cho trên 1,2 triệu lượt bệnh nhân, trong đó khám phụ khoa hơn 300.000 lượt; điều trị nội trú trên 250.000 bệnh nhân; trên 152.000 sản phụ đã chọn Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang là nơi đón chào thành viên mới của gia đình với hàng chục nghìn ca mổ lấy thai; Thực hiện hơn 4,78 triệu lượt xét nghiệm và siêu âm 872.000 lượt ...

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang



Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và cán bộ, viên chức Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập bệnh viện.

Phát biểu và định hướng phát triển bệnh viện trong tương lai, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Linh cho rằng đất nước tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân sẽ tiếp tục được nâng lên, do đó nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tiếp tục tăng. Để đáp ứng yêu cầu đó, Phó Giám đốc Sở Y tế kỳ vọng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ thầy thuốc về y đức, dục đức và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; cần chú trọng xây dựng môi trường, điều kiện làm việc lành mạnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho viên chức, người lao động được cống hiến và phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả kiến thức, kỹ năng và thái độ; có tình yêu và trách nhiệm với nghề, với Nhân dân; tập trung đào tạo ngắn hạn các kỹ thuật chuyên môn bệnh viện đang thiếu, đang cần; đào tạo sau đại học tại các trường có chất lượng cao, uy tín hàng đầu để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc, xây dựng được lực lượng kế cận vững mạnh, kịp thời đảm trách, gánh vác trách nhiệm chuyên môn; bảo đảm nâng dần năng lực chuyên môn và mở rộng phạm vi chuyên môn của bệnh viện, thực hiện được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang



Lãnh đạo và viên chức Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Bên cạnh đó, Sở Y tế Tiền Giang đã có những chiến lược, chương trình và kế hoạch cho ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển ngành y tế của tỉnh nhà. Như thế, với những kết quả đạt được qua 20 năm và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang góp phần cùng ngành y tế Tiền Giang thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở lĩnh vực sản phụ khoa./.

Nguồn: THANH HOÀNG CDC